

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน, ลูกต้องตายในขณะที่มีชีวิตจากโลกเก่าและร่างเก่าของลูกและกลับบ้าน ดังนั้นสละละทิ้งสำนักที่เป็นร่างและกลับมาสำนักเป็นดวงวิญญาณ
- คำถาม:** อะไรคือข้อบ่งชี้ของลูกๆ ผู้ที่เพียรพยายามอย่างมาก?
- คำตอบ:** ผู้ที่เพียรพยายามอย่างดีที่สุดตั้งแต่เข้าสู่และฝึกฝนที่จะมีสำนักเป็นดวงวิญญาณ พวกเขาเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อผู้เดียว เป้าหมายของพวกเขาคือไม่จดจำผู้มีร่างกายแต่จดจำพ่อและวงจรของ 84 ชาติเกิดอย่างสม่ำเสมอ นี่คือโชคที่มหัศจรรย์เช่นนั้น!

โอม ซานติ ขณะนี้ลูกๆ ได้ตายในขณะที่มีชีวิตแล้ว ลูกตายอย่างไร? ลูกได้สละละทิ้งสำนักของร่างกายและแล้วมีดวงวิญญาณเท่านั้นที่เหลืออยู่ ร่างกายถูกทำลาย แต่ดวงวิญญาณไม่มีวันตาย พ่อพูดว่า: ในขณะที่มีชีวิต จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและมีโยคะกับพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดแล้วลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ ตรีบจนกระทั่งดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ได้ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์เขาก็จะจากร่างเก่าของเขาโดยอัตโนมัติเหมือนกับงูที่ลอกคราบผิวหนังของมันโดยอัตโนมัติ ความผูกพันยึดมั่นถูกตัดขาดลง มันรู้ว่าเมื่อมันได้รับหนังใหม่ หนังเก่าก็จะถูกขจัดออกไป ลูกแต่ละคนมีสติปัญญาของลูกเอง ขณะนี้ลูกๆ เข้าใจว่าลูกได้ตายในขณะที่มีชีวิตจากโลกเก่านี้และจากร่างเก่าของลูก หลังจากนั้นเมื่อออกจากร่างกายของลูกแล้ว ลูกจะกลับไปยังสถานที่ใด? กลับไปยังบ้านของลูก ก่อนอื่นใดจดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคง: นั่นคือดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย ดวงวิญญาณพูดว่า: บาบา เวลาที่นั่นเป็นของท่าน ฉันได้ตายในขณะที่มีชีวิตแล้ว ขณะนี้ลูกๆ ดวงวิญญาณได้รับคำสั่ง: จดจำฉัน, พ่อของลูก แล้วลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน การฝึกฝนของการจดจำระลึกถึงนี้จะต้องมั่นคง ลูกๆ ดวงวิญญาณพูดว่า: บาบา, ท่านมาแล้วและแล้วเราจะเป็นของท่านเท่านั้น ดวงวิญญาณเป็นเพศชายไม่ใช่เพศหญิง มีคำกล่าวเสมอว่า: เราคือพี่น้องเพศชาย ลูกจะไม่ฝันพูดว่าลูกทั้งหมดคือพี่สาวน้องสาว ลูกทั้งหมดคือลูกชาย ลูกๆ ทั้งหมดซึ่งเป็นลูกชายจะได้รับมรดก ถ้าลูกเรียกตนเองว่าลูกสาว ลูกจะได้รับมรดกของลูกอย่างไร? ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกันเป็นเพศชาย พ่อบอกทุกคนว่า: ลูกๆ ทางจิต จงจดจำพ่อ! ดวงวิญญาณนั้นเล็กมาก ประเด็นเหล่านี้ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งอย่างมากและต้องเป็นที่เข้าใจ ลูกๆ ไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่มั่นคงได้ ชันยาสซีได้ให้ตัวอย่างไว้ว่า มีใครบางคนถูกบอกให้พูดกับตนเองว่า: ฉันเป็นควาย ฉันเป็นควาย ด้วยการพูดเช่นนี้บุคคลนั้นก็คิดว่าเขากลายเป็นควาย อันที่จริงแล้วไม่มีใครกลายเป็นควายจริงๆ พ่อพูดว่า: พิจารณาตัวเองว่าเป็น ดวงวิญญาณ ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่มีความรู้ของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดสิ่งต่างๆ เช่นนั้น ขณะนี้ลูกๆ ต้องกลับมาสำนักเป็นดวงวิญญาณ นั่นคือดวงวิญญาณ นั่นต้องละจากร่างเก่านี้และรับร่างใหม่ ผู้คนพูดว่าดวงวิญญาณคือดวงดาวที่อาศัยอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผาก อย่างไรก็ตาม แล้วพวกเขาก็บอกว่าดวงวิญญาณเป็นรูปนิ้วหัวแม่มือ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างดวงดาวและนิ้วหัวแม่มือ! พวกเขาจึงทำซาลิเกรมจากดินเหนียวด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่สามารถใหญ่มากเป็นเพราะมนุษย์มีสำนักที่เป็นร่างที่พวกเขาทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในรูปที่หยาบ ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ คือประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาขณะที่กำลังนั่งในสันโดษในมุมเล็กๆ แห่งหนึ่ง ลูกแต่ละคนต้องอยู่ในครอบครัวของลูกและดำเนินธุรกิจของลูกต่อไป ฯลฯ ในขณะที่ทำให้สติปัญญาของลูกมั่นคงว่า ลูกคือดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: ฉัน, พ่อของลูกเป็นจุดเล็กๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าพ่อนั้นจะใหญ่กว่านี้ พ่อมีความรู้ทั้งหมด ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดนั้นเหมือนกันทุกประการ เพียงท่านเท่านั้นเรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุด สิ่งนี้ลูกกำหนดไว้แล้วในละคร พ่อพูดว่า: พ่อเป็นอมตะ ถ้าพ่อไม่เป็นอมตะ พ่อจะชำระลูกให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? พ่อจะเรียกลูกว่า: “ลูกๆ ที่แสนหวาน” ได้อย่างไร? เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง พ่อมาและทำให้ลูกๆ มีสำนักเป็นดวงวิญญาณ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: จดจำพ่อ! เลิกจดจำใครอื่น! มีโยคีหลายประเภทในโลกนี้ เมื่อเด็กสาวได้หมั้นหมาย โยคะของเธอก็จะอยู่กับคู่หมั้นของเธอ ก่อนหน้านั้นโยคะของเธอไม่ได้เชื่อมโยงกับเขา เมื่อเธอได้เห็นคู่หมั้นของเธอแล้ว เธอก็จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงเขา ขณะนี้พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนี้เป็นอย่างดี ลูกๆ ที่มีความเพียรพยายามอย่างดีมากที่สุดตั้งแต่เข้าสู่และฝึกฝนที่จะคงอยู่ในสำนักเป็นดวงวิญญาณ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาในตอนเช้าด้วยเช่นกัน พวกเขาจดจำเทพพิเศษของตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะสักการะบูชาหนุมานเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหนุมาน พ่อมาและอธิบายน: สติปัญญาของลูกกลายเป็นเหมือนลิง เวลาที่ลูกจะกลายเป็นเทพอีกครั้งหนึ่ง นี่คือโลกที่ตา

โมประธานและไม่บริสุทธิ์ เวลาที่ลูกมาหาพ่อที่ไร่ซีดจำกัด พ่ออยู่เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิด ร่างนี้เป็นของดาด้านี้ พ่อไม่ได้มีชื่อทางร่างกาย ชื่อของพ่อคือซีวา ผู้ให้คุณประโยชน์ ลูกๆ รู้ว่า ซีพบบา ผู้ให้คุณประโยชน์มาและเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ ท่านนำมาซึ่งคุณประโยชน์มากมาย ท่านทำลายนรกโดยสิ้นเชิง สิ่งสร้างของสวรรค์กำลังเกิดขึ้นเวลานี้ด้วยพระบาบิดาบรรพมา ลูกคือลูกที่เกิดจากปากของพระบาบิดาบรรพมา ในขณะที่กำลังก้าวหน้าไป จงเตือนกันและกัน: มานมานะบาฟ! พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ใช่ไหม? พวกเขาเขียนโดยไม่ได้ตั้งใจว่าพระเจ้ากษัตริย์ผู้แทนที่จะเป็นพระเจ้าซีวาพูด พระเจ้าไม่มีตัวตน ท่านถูกเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดชื่อของท่านคือซีวา ซีวาได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างมาก ผู้คนสวดภาวนา: ซีวาแห่งคาลิ พวกเขาได้ให้ชื่อต่างๆ แก่ท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาสร้างวัดหลายแห่งให้แก่ท่านเพื่อหารายได้ของเขาเอง ชื่อดั้งเดิมของท่านคือซีวา อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ให้ชื่อแก่ท่านว่าโซมนาด (เจ้าแห่งน้ำทิพย์) ผู้เดียวที่ได้ให้น้ำทิพย์แก่ลูกดื่มด้วยเช่นกัน ท่านให้ความมั่งคั่งของความรู้แก่ลูก เมื่อลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ลูกก็ใช้เงินไปอย่างมากมาใช้ในการสร้างวัดให้กับท่าน เป็นเพราะท่านได้ให้น้ำทิพย์เช่นนั้นแก่ลูก พร้อมกับเจ้า(ลอร์ด)แห่งน้ำทิพย์ก็ต้องมีเลดีของน้ำทิพย์ (โซมนาดนี่) เช่นกัน ราชาและราชินีเป็นเช่นไร ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ดังนั้นลูกทั้งหมดคือลอร์ดและเลดีแห่งน้ำทิพย์ ลูกจะไปสู่โลกยุคทอง จะมีก้อนอิฐทองคำที่นั่น ไม่เช่นนั้นจะมีการสร้างผนังกำแพง ฯลฯ ได้อย่างไร? เนื่องจากมีทองคำมากมายที่นั่นจึงถูกเรียกว่าโลกยุคทอง นี่คือนอกของเหล็กและหิน เพียงแค่ได้ยินชื่อ “สวรรค์” ปากของลูกก็เริ่มน้ำลายสอ นอกจากนี้ยังมีวิษณุในสองรูปด้วยเช่นกันคือลักษมีและนารายณ์ พวกเขาแยกกัน ลูกกำลังกลายเป็นนายของดินแดนแห่งวิษณุ ในปัจจุบันลูกอยู่ในดินแดนของราวัน ขณะนี้พ่อพูดว่า: เพียงแต่พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำมัน, พ่อของลูก พ่ออยู่ในอาณาเขตสูงสุดและลูกดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกยากลำบากแต่อย่างใด ทั้งหมดนี้ง่ายดายอย่างมาก แต่ใช่, ราวัน ศัตรูของลูกกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก เขาสร้างอุปสรรค ไม่มีอุปสรรคใดๆ ในความรู้ ในการจดจำระลึกถึงที่มีอุปสรรค มายาทำให้ลูกลืมที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอทำให้ลูกมีสำนึกที่เป็นร่างและหยุดลูกจากการจดจำพ่อ การต่อสู้นี้เกิดขึ้น พ่อพูดว่า: ลูกคือคาร์มา โยคี อัชชะ ถ้าลูกไม่สามารถจดจำพ่อในระหว่างวันได้ จงจดจำพ่อในเวลากลางคืน ถ้าลูกฝึกฝนสิ่งนี้ในเวลากลางคืน มันจะมีประโยชน์ในช่วงระหว่างวัน มีสำนึกที่อยู่เสมอว่าลูกกำลังจดจำพ่อ ผู้ที่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เมื่อลูกมีการจดจำระลึกถึงพ่อและวงจรของ 84 ชาติเกิด นั่นก็เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกเช่นกัน บอกผู้อื่นเช่นกันว่า: พี่น้องหญิงชาย ขณะนี้ยุคเหล็กกำลังจะจบสิ้นลงแล้วและยุคทองกำลังจะมาถึง พ่อมาแล้วและกำลังสอนราชาโยคะแก่พวกเราสำหรับยุคทอง หลังจากยุคเหล็ก ยุคทองต้องมา เลิกจดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว ผู้คนในสภาพที่ปลดเกษียณก็มีความเป็นมิตรกับชั้นยาสซี การอยู่ในสภาพการปลดเกษียณ หมายถึง ไม่มีความจำเป็นต้องพูดอะไร ดวงวิญญาณคงอยู่อย่างเงียบสงบ ดวงวิญญาณไม่สามารถที่จะหลอมรวมได้ ไม่มีนักแสดงคนใดสามารถออกมาจากละครนี้ พ่อบอกลูกด้วยเช่นกันว่าห้ามจดจำใครนอกจากพ่อผู้เดียว แม้ว่าลูกจะเห็นทุกคน ลูกจะต้องไม่จดจำพวกเขา โลกเก่านั้นกำลังจะถูกทำลาย โลกเก่าเป็นสุสานใช่ไหม? ซากศพเคยได้รับการจดจำหรือไม่? พ่อพูดว่า: พวกเขาทั้งหมดตายไปแล้ว พ่อมาเพื่อทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์และพาพวกเขากลับบ้าน ร่างกายทั้งหมดที่ลูกเห็นที่นั่นจะถูกทำลาย เวลานี้ระเบิดและอื่นๆ ที่ทรงพลังอย่างมากมีการผลิตขึ้น พวกเขาพูดว่า: ในขณะที่กำลังนั่งที่นั่น เราสามารถวางระเบิดลงตรงตำแหน่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าได้มาและสอนราชาโยคะเพื่อโลกใหม่แก่ลูก นี่คือนอกของมหากาพย์เดียวกันที่มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ พระเจ้าได้มาเพื่อทำการสร้างและการทำลายล้างอย่างแน่นอน ภาพเหล่านี้ชัดเจนมาก ลูกมีนิมิต: นี่คือนสิ่งที่เราจะเป็น การศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดของโลกนี้จะจบสิ้นที่นั่น ไม่มีความจำเป็นต้องมีหมอหรือนักกฎหมายที่นั่น ลูกได้รับมรดกของลูกสำหรับที่นั่นจากที่นี่ ผู้ที่มีทักษะและความสามารถพิเศษทั้งหมดที่นั่นนำสิ่งเหล่านั้นไปกับพวกเขาที่นั่น จะมีช่างก่อสร้างที่ดีเยี่ยมขั้นหนึ่งที่จะสร้างทุกสิ่ง จะมีตลาด (บาซาร์) ฯลฯ ด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งจะยังคงดำเนินต่อไป พวกเขาจะนำภูมิปัญญาอะไรก็ตามที่พวกเขาได้เรียนรู้มาจากที่นี่ไปที่นั่น พวกเขาเรียนรู้ทักษะและความสามารถพิเศษมากมายผ่านวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่นั่น พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ลูกๆ จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ลูกได้มาเพื่อที่จะประกาศสิทธิในบัลลังก์ของมามาและบาบา ดังนั้นทำตามศรัทธาที่พ่อให้ลูก ศรัทธาขั้นหนึ่งที่พ่อให้ลูกคือ: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น! บางครั้งโชคของใครบางคนก็เปิดออกในทันที ใครคนใดคนหนึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น บาบาบอกลูกๆ ว่า: โดยการแต่งงานเวลานี้ ลูกจะทำลายตนเองโดยสิ้นเชิง ห้ามตกลงไปในท่อน้ำทิ้ง! ลูกจะไม่ฟังพ่อหรือ? ลูกไม่ต้องการที่จะกลายเป็นจักรพรรดินีแห่งสวรรค์หรือ? สัญญา กับตนเองว่าลูกจะไม่ม้วนกลับไปสู่โลกนั้น ลูกจะไม่ม้วนกลับไปสู่โลกนั้น มีใครเคยจดจำสุสานหรือไม่? ที่นี้ลูกพูดว่า: ยิ่งฉันออกจากร่างนี้เร็วแค่ไหน? นั่นก็จะไปสวรรค์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น 84 ชาติเกิดของเรา ขณะนี้ได้มาถึงจุดจบแล้ว เวลานี้เรากำลังไปที่บ้านของเรา บอกผู้อื่นถึงสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้

อาณาจักรของยุคทองแก่ลูก พาหนะนี้มีความทุกข์ทรมานของกรรมด้วยเช่นกัน บางครั้งบัพและดาตาก็มีการสนทนาทางจิตระหว่างกัน บาบานี้ (บราห์มา) พูดว่า: บาบ่า ให้พรนั้นด้วย! ให้ยาบางอย่างแก่ฉันสำหรับการไอนี้หรือจบสิ้นการไอนี้ด้วยเวทมนตร์ ซึ่พบบาทตอบว่า: ไม่! ลูกต้องผ่านความทุกข์ทรมานนั้น เพราะพ่อใช้พาหนะนี้ของลูก พ่อจึงให้บางสิ่งแก่ลูกเป็นการตอบแทนสำหรับสิ่งนั้น แต่นั่นคือบัญญัติกรรมของลูก บางสิ่งบางอย่างก็จะยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวลาสุดท้าย ถ้าพ่อจะให้พรลูก พ่อก็ต้องให้พรแก่ทุกคน ถ้าลูกสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ที่นี้ในวันนี้จะต้องประสบอุบัติเหตุทางรถไฟวันพรุ่งนี้แล้วตายไป บาบาก็จะพูดว่า: นี่เป็นละคร ลูกจะไม่ถามว่า: ทำไมบาบาถึงไม่เตือนเธอก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งนั้น? นั่นไม่ใช่กฎ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกผู้ที่ไม่มีริสุทธ์กลับมาบริสุทธิ์ พ่อไม่ได้มาเพื่อบอกลูกเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ เหล่านั้น ลูกต้องชำระสะสางบัญญัติกรรมทั้งหมดของลูกเอง ไม่มีเรื่องของพรใดๆ ในสิ่งนั้น ถ้าลูกต้องการสิ่งนั้นให้ไปหาชั้นยาตี บาบ่าเพียงแค่บอกสิ่งเดียวแก่ลูก ลูกเรียกหาพ่อให้มาและพาลูกออกจากนรกไปสู่สวรรค์ ผู้คนร้องเพลงว่ารามและสีตาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเข้าใจผิดทุกสิ่ง พวกเขาขยอกรวมและร้องเพลงเกี่ยวกับราม บาบ่าพูดว่า: ลูกสูญเสียเงินไปอย่างมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีเพลงที่ร้องว่า “ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ของคุณ” พวกเขาได้ทำรูปปั้นของเหล่าเทพ แล้วกราบไหว้บูชาและนำรูปปั้นเหล่านั้นไปจมลงในทะเล ขณะนี้ลูกเข้าใจว่าพวกเขาได้สูญเสียเงินไปมากมายแค่ไหน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นในยุคทอง ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้ววินาทีต่อวินาที สิ่งเดียวกันนี้จะชำระรอยทุกวงจร ละครนี้ต้องเข้าใจกันเป็นอย่างดี อัจชะ ถ้าลูกไม่สามารถจดจำได้มากนัก พ่อก็บอกว่า: เพียงแต่จดจำอัลฟาและเบต้า, พ่อและมรดก ลูกควรมีความซาบซึ้งอยู่ในว่าลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร ในขณะที่วนไปรอบวงจร อธิบายสิ่งนี้กับผู้อื่นด้วยการใช้รูปภาพเหล่านี้ สิ่งนี้ง่ายมาก นี่คือการสนทนาจากใจถึงใจกับลูกๆ ทางจิต เป็นเพียงกับลูกๆ เท่านั้นที่บาบามีการสนทนาทางจิต ท่านไม่สามารถมีการสนทนากับใครอื่นได้ พ่อพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง พ่อเตือนลูก: ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดแล้ว การเกิดของลูกนั้นเป็นมนุษย์เสมอ เช่นที่พ่อออกคำสั่งว่าลูกจะต้องห้ามชั่งแวงในกิเลส ในทำนองเดียวกันท่านก็ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ใครก็ตามร้องให้ด้วยเช่นกัน ไม่มีใครร้องให้ในยุคทองและยุคเงิน แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็ยังไม่ร้องให้ มันเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับทุกคนที่จะร้องให้ นั่นคือโลกที่ทุกคนอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส ลูกต้องฝึกฝนสิ่งนั้นที่นี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. แทนที่จะร้องขอพรจากพ่อ จงชำระสะสางบัญญัติกรรมทั้งหมดของลูกด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง เพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ เข้าใจละครนี้อย่างถูกต้องแม่นยำ
2. ในขณะที่มองเห็นโลกเก่านี้ ห้ามจดจำสิ่งใด กลายเป็นคาร์มา โยคี ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ ห้ามร้องให้

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่แท้จริง (ทรัพย์สิน) และเป็นผู้เอาชนะมายาที่ละทิ้งจิตสำนึกของ “ฉัน” ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัว เช่นที่เชื้อโรคเกิดในขยะ ในทำนองเดียวกันมายาก็เกิดในที่ที่มีจิตสำนึกของ “ของฉัน” วิธีที่ง่ายในการเป็นผู้เอาชนะมายาคือพิจารณาตัวเองว่าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ บราห์มา กุมาร หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่มีความผูกพันยึดมั่นใดๆ กับผู้ใด เพราะเขาไม่มีจิตสำนึกของ “ของฉัน” เมื่อลูกคิดว่าตนเองเป็นผู้ครองเรือนมายาก็จะมา และเมื่อลูกคิดว่าตนเองเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ มายาก็จะวิ่งหนีไป หลังจากนั้นจงละวางแล้วเข้ามาสู่การกระทำในขณะที่อาศัยอยู่ในครอบครัวและลูกจะกลายเป็นที่ป้องกันมายาได้

คติพจน์: ที่ใดมีความหลงทะนงตน ที่นั่นจะมีความรู้สึกของการถูกดูหมิ่นอย่างแน่นอน

*** โอม ชานติ ***

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: การนำวัฒนธรรมแห่งสัจจะและมารยาทอันดีงามมาใช้

จงให้ผู้คนสัมผัสถึงความสะอาดและสัจจะภายในของลูก เมื่อลูกลุกขึ้น นั่ง พุด และทำงานรับใช้ของลูก เพราะเมื่อ
เท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการเปิดเผยของพระเจ้าได้ สำหรับสิ่งนี้ จงให้แสงแห่งความบริสุทธิ์สว่าง
อยู่เสมอ อย่าให้เกิดความปั่นป่วนแม้เพียงเล็กน้อย ยิ่งแสงแห่งความบริสุทธิ์ไม่สั่นคลอนมากเท่าไร ผู้คนก็จะสามารถจำ
พ่อได้ง่ายขึ้นเท่านั้น